

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยให้การให้ความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนชุดวิชาการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ชุดวิชาการตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และชุดวิชาการระบบสำนักอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งนักศึกษาของ Universitas Terbuka (UT) และ Hanoi Open University (HOU) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เป็นกลุ่มทดลองใช้ระบบ

ขอขอบคุณศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นนทบุรี อาจารย์ตามพงษ์ วงษ์จันทร์ และชมรมนักศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณชวล ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช อาจารย์ชนัญญา เพ็ญพรหม และชมรม นักศึกษาจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ขอขอบคุณศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี อาจารย์สุวิจน์ชัย เจริญชัย และชมรมนักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ นครราชสีมา และขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ระบบและให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณคุณรัตน์ทิพย์ ผูกเพชร รักษาการผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการและประสานงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้โครงการวิจัยนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน แรงแบบตาลใจของผู้วิจัย ในการต่อยอดการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้แม้ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพลเมืองในยุคดิจิทัลในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างง่ายและสะดวก ทั้งในแง่มุมมองของการเข้าถึง การจัดการ และการแบ่งปันผลงานวิธีการใช้งานกับเครือข่ายสังคมและสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

คุณค่าของโครงการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้บุพการีที่อบรม กล่อมเกลา เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี ครอบครัวที่เป็นกำลังใจและเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต คณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาททักษะวิชาการตลอดทุกช่วงระดับการศึกษา ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีสมรรถนะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และท้ายที่สุด คือ มิตรสหายรวมถึงเพื่อนร่วมงานและผู้มีพระคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกท่านที่รัก ปราบปราม และกระทำดีกับข้าพเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจเสมอมา

คณะผู้วิจัย